

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๖๑๕



กรมการปกครอง

ถนนอักษะรังค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Investigation)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๑/๖๑๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๘๐๑๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการสมัครและการใช้งานระบบการสืบสวนสอบสวนฯ จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบรายชื่อผู้ใช้งาน จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เริ่มใช้งานระบบดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้ทุกจังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสืบสวนสอบสวน ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่มีการจับกุม ปรากฏ หรือทำการสอบสวนคดีอาญา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการปกครอง ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Investigation) ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้เริ่มรายงานผ่านระบบใหม่ซึ่งเปลี่ยนจากโดเมนเนม <https://edopaivg.dopa.go.th> เป็นโดเมนเนม <https://edopaivg1.dopa.go.th/login> พร้อมนี้ได้จัดทำคู่มือการสมัครและการใช้งานไว้ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Investigation) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง และนิติกร ในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอทุกคน สมัครเป็นผู้ใช้งาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Investigation) และส่งแบบรายชื่อผู้ใช้งาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ilabcid@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒. มอบหมายข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัด อย่างน้อย ๑ คน ซึ่งได้สมัครเป็นผู้ใช้งานในระบบดังกล่าวแล้ว เป็นผู้กำกับดูแล (Admin) ระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Investigation) ให้ตรงกับสถิติการจับกุม การปรากฏ และ การสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัด และให้ผู้กำกับดูแล (Admin) ระดับจังหวัดดังกล่าว เข้าร่วมกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ “Admin ระบบการสืบสวนสอบสวนฯ จังหวัด ปี ๖๔” โดยการสแกนรหัส QR CODE ด้านล่างนี้

/๓. ให้...

๓. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดกำกับดูแลและกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Investigation) อย่างต่อเนื่อง โดยกำกับให้รายงาน ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่มีการจับกุม ปรากฏหรือทำการสอบสวนคดีอาญา เพื่อจิกได้นำผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของแต่ละจังหวัดเสนอเป็นภาพรวมระดับประเทศในที่ประชุมประจำเดือนกรมการปกครองต่อไป

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานในระบบดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง ได้ที่ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักงานการสอบสวนและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิริยะ ฉันทดิลก)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง



สำนักงานการสอบสวนและนิติการ
ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๔

คู่มือการสมัครและการใช้งานระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Investigation)

